

การสร้างวัฒนธรรมขององค์กร “NO GIFT POLICY” งดการให้ ไม่รับของขวัญ อวยพรก็พอเพียง
งดรับของขวัญ / กระเช้าช่วงเทศกาลและโอกาสอื่นใด
ให้ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรและสื่อออนไลน์แทน



นายสุวิช คมพัยค์ นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลหนดาด นำทมรณรงค้เร่อง “ความโปรงใส” ผู้บรหการทุกระดับต่ารงตนเป็นแบบอย่างท่ดีสร้างวัฒนธรรมองค้กร “No Gift Policy” งดการให้ ไม่รับของขวัญ” ในเทศกาลปีใหม่ และในทุกช่วงเทศกาล เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในองค้การบรหการส่วนต่าบลหนดาด และปลูกฝัง จิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ โดยขอให้บุคลากรทุกระดับขององค้การบรหการส่วน ต่าบลหนดาด แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ขจัดต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นรากเหง้า ของสังคมไทยจากระบบอุปถัมภ์ ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่างตอบแทน กิจกรรมรณรงค้ประชาสัมพันธ์ มีดังนี้

๑. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ เพื่อสร้างค่านิยมในการประหยัดและสร้าง ทัศนคติที่ถูกต้อง โปรงใส ไม่ต้องเอาใจนาย No Gift Policy
๒. ติดป้ายข้อความรณรงค้ ณ ประตูหน้าห้องผู้บริหารสูงสุด และหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง
๓. ติดป้ายข้อความรณรงค้ ณ จุดลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ
๔. ประกาศเผยแพร่นโยบายสร้างวัฒนธรรมองค้กร “No Gift Policy” บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (www.hindard.go.th)

ทั้งนี้องค้การบรหการส่วนต่าบลหนดาด จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ป้ายข้อความรณรงค์ ณ ประตูห้องผู้บริหารสูงสุด : นายกองค้การบริหารส่วนตำบล



ป้ายข้อความรณรงค์ ณ หน้าโต๊ะหัวหน้าส่วนราชการ : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ป้ายข้อความรณรงค์ ณ หน้าโต๊ะหัวหน้าส่วนราชการ : หัวหน้าสำนักปลัด



ป้ายข้อความรณรงค์ ณ หน้าโต๊ะหัวหน้าส่วนราชการ : กองคลัง



ป้ายข้อความรณรงค์ ณ ประตูห้องหัวหน้าส่วนราชการ : กองช่าง



ป้ายข้อความรณรงค์ ณ หน้าโต๊ะหัวหน้าส่วนราชการ : กองสวัสดิการสังคม



ป้ายข้อความรณรงค์ ณ ประตูห้องหัวหน้าส่วนราชการ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



นโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด “No Gift Policy”

นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ขจัดให้หมดสิ้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงจัดให้มีนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ งดรับของขวัญ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงดรับ - งดให้ของขวัญ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไม่ตรีจิตของผู้มอบ หรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่พัฒนาระบบราชการไทย ให้เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป



NO GIFT POLICY